

Số: /KH-THCS KS

Kim Son, ngày tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện Quy chế dân chủ, công khai năm học 2021-2022
Trường THCS Kim Son

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập;

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ vào công văn số 227/GD&ĐT ngày 23/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm về việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế công khai trường học

Căn cứ kế hoạch số 10/KH-THCSKS ngày 15 tháng 9 năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022.

Trường THCS Kim Son xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế công khai năm học 2021-2022 như sau:

I. Mục đích yêu cầu.

- Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất điều Luật Giáo dục quy định theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của nhà trường thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện; đảm bảo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, các đoàn thể nhà trường được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, xây dựng nhà trường ngày một phát triển

- Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, đội ngũ cán bộ, viên chức, học sinh trong nhà trường góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục và công khai về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, về thu chi tài chính để học sinh, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

II. Nguyên tắc:

- Mở rộng dân chủ phải đảm bảo có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

- Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật; quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.

- Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.

-Việc thực hiện công khai của nhà trường phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định hiện hành.

- Thông tin được công khai phải đảm bảo chính xác, kịp thời.

III. Nội dung- thời gian tổ chức thực hiện

TT	Nội dung	Thời gian	Hình thức	Đối tượng thực hiện
1	Quản lý, điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường	Thường xuyên	Quản lý, điều hành	Hiệu trưởng
2	Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; xây dựng hoặc bổ sung các quy chế, quy định, . . .	Tháng 9-2021	Các tổ triển khai dự thảo và tổng hợp ý kiến đóng góp.	Toàn thể cán bộ, viên chức
3	Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ. . .	Tháng 10-2021	Các tổ triển khai dự thảo và tổng hợp ý kiến đóng góp.	Toàn thể cán bộ, viên chức
4	Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lễ lối làm việc	Th,ng 10-2021	Lấy ý kiến đóng góp tại hội nghị viên chức đầu năm	Toàn thể cán bộ, viên chức
5	- Báo cáo sơ kết năm học - Báo cáo tổng kết năm học	Th,ng1, Th,ng 5/2022	Thông qua các tổ chuyên môn	BGH + Tổ trưởng, tổ phó CM
6	Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với	Khi cần VB	Phổ biến tại hội nghị, niêm yết	Hiệu trưởng,

	cán bộ, viên chức		công khai	CTCD, KT
7	Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng CSVN nhà trường	Thường xuyên	Phổ biến tại hội nghị, niêm yết công khai	Hiệu trưởng
8	- Hướng dẫn quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo - Tiếp nhận và giải quyết theo quy định hiện hành	-Thường xuyên -Lịch tiếp d©n	-Niêm yết hướng dẫn - Trực tiếp hoặc qua hộp thư.	Ban lãnh đạo nhà trường
9	Xét duyệt nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn hàng năm	Theo Hướng dẫn của UBND huyện	Niêm yết	Hiệu trưởng,Đ/c Kế toán
10	Kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp cán bộ, giáo viên; đánh xếp loại viên chức hàng năm	Tháng 6/2022	Niêm yết	Đ/c HiÖu tr-äng
11	Việc thực hiện thi nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật	Theo hướng dẫn của cấp trên	Thông báo hoặc Niêm yết	Hội đồng GD, Ban TĐ
12	Thông báo kế hoạch, nhiệm vụ năm học, . . .	ĐN: T9/2021 GN: T1/2022 CN: T5/2022	Hội nghị	BGH + GV chủ nhiệm các lớp
13	Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học	Tháng 9/2021	Niêm yết (BM 09-TT36/2017)	Hiệu trưởng
14	Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế	Tháng 9/2021	Niêm yết (BM 10-TT36/2017)	Hiệu trưởng
15	Công khai thông tin về cơ sở vật chất nhà trường	Tháng 9/2021	Niêm yết (BM 11-TT36/2017)	Hiệu trưởng
16	Công khai về đội ngũ nhà giáo, CBQL và nhân viên	Đầu năm học	Niêm yết (BM 12-TT36/2017)	Hiệu trưởng
17	Công khai các văn bản về tài chính, công khai tài chính. . . (Theo quy	Theo quý	Niêm yết	KÖ to,n

	định tại Thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính			
18	Mức thu học phí và các khoản thu khác	Khi có VB cấp trên	Phổ biến	Hiệu trưởng
19	Chính sách hỗ trợ của Nhà nước, trường . . .	Khi có VB	Phổ biến hoặc thông báo bằng văn bản	Hiệu trưởng

Ban Thanh tra nhân dân nhà trường là tổ chức đại diện cho cán bộ, viên chức theo dõi việc thực Quy chế dân chủ và công khai của nhà trường ./.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế công khai năm học 2021-2022 của trường, yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức, các tổ chức, đoàn thể của trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng/ để quản lý, chỉ đạo thực hiện
- Ban TTND/ để giám sát
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Mai

